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Sandra Björgvinsdóttir

From: Hrafnkell Á. Proppé
Sent: miðvikudagur, 21. júní 2017 11:11
To: Samtök sv.félaga á hb.svæðinu
Subject: FW: Borgarlínan
Attachments: Borgarlina-MCA-Progress-report - Copy.png

 
 
From: Pétur Halldórsson [mailto:peturh88@gmail.com]  
Sent: 28. maí 2017 21:11 
To: Hrafnkell Á. Proppé <hrafnkell@ssh.is> 
Subject: Borgarlínan 
 
Sæll og blessaður Hrafnkell 
 
Ég var að kynna mér COWI skýrsluna um borgarlínuna og það er gamana að sjá hvað hún er vel unnin. 
 
Eitt sem ég var að velta fyrir mér, svona til gamans, sem mögulega þú eða danirnir vita: 
 
Fyrst leið C3 hefur ákveðna óvissuþætti, þ.e. vegna flugvallarins og brúar yfir fossvoginn; 
var skoðaður möguleiki á því að hafa A2 + C2 ásamt sér leið frá Hamraborg til Kórahverfis? (eða er kannski gert ráð 
fyrir að strætó geti auðveldlega séð um Hamraborg-Smárinn-Kórahverfi?) 
 
Mér datt þetta svona í hug en tek fram að ég hef ekki faglegu þekkinguna til að vega og meta hvort eitthvað vit væri í 
þessu, annað en það að þetta sleppur við fyrrnefnda óvissuþætti. 
 
Þetta væri fjólubláa leiðin á meðfylgjandi mynd. 
 
Kær kveðja, 
Pétur 


